
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. วัคซีนโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, acnews, TNN, js100, 
isaranews, mcot, thebangkokinsight, thaigov, newtv, thailandplus) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบวัคซีนโควิด 19 ชนิดวัคซีนไบโอเอ็นเทค (ไฟเซอร์) ไบวาเลนท์ 
จากนายเก-ออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย จำนวน 999,360 โดส จากนี้จะ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและกระจายไปยังทุกหน่วยบริการภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมกล่าวถึงกรณีมีนักวิชาการโพสตข์้อมูล
ถึงการฉีดวัคซีนมากไปไม่มีประโยชน์ ว่า ควรสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ตื่น ตระหนก ย้ำการฉีดวัคซีน 
ตามวงรอบทำให้อัตราเสียชีวิต อัตราการติดเชื ้อน้อยลง แม้ติดเชื ้ออาการก็ไม่รุนแรง แนะต้องยึดถือข้อมูลจากองค์กร  
ที่รับผิดชอบโดยตรงท่ีมีการศึกษาวิจัย และติดตามขอย้ำการฉีดเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า โดยหลักการประสิทธิภาพวัคซีนลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต 
ถือว่าเป็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ คำแนะนำการฉีดมาจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วย
แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ขอให้ฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีคำแนะนำให้ฉีดประจำปี  
     - นพ.จักรรัฐ พิทยาวงค์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยปอดอักเสบขณะนี้ลดลง อัตราครองเตียงระดับ 2-3 ต่ำ
กว่า 10% แต่อัตราการเสียชีวิตยังคงที่คาดว่าอีก 2-4 สัปดาห์จะค่อย ๆ ลดลง และเข้าสู่สถานการณ์ขาลง แต่กลุ่มที่น่าห่วงคือ 
เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน เนื ่องจากไม่มีวัคซีน ต้องอาศัยการรับวัคซีนจากแม่หรือแม่ที ่เคยติดเชื ้อมาก่อน หญิงตั ้งครรภ์  
จึงควรรับวัคซีนโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
     - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โพสต์ว่า วัคซีนที่มีใช้ขณะนี้มีความชัดเจนว่าด้อยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ แต่ยัง
สามารถป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้ดี มิใช่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อโควิดที่
ได้ผลดีที่สุดคือ การใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สำหรับประเทศไทยพบสายพันธุ์  โอ
มิครอนจากฐานข้อมูลโควิดโลก (GISAID) ระหว่าง 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 66 จำนวน 658 ราย ส่วนใหญ่เป็น XBB รองลงมา 
XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9, และ XBB.2.3 ตามลำดับ โดย XBB.1.16, XBB.1.9 และ XBB.2.3 คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นมา
และแทนที่ XBB.1.5 ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้ใช้สายพันธุ์เก่ามาเป็นหัวเชื้อร่วมกับ
สายพันธ์ุใหม่ (วัคซีนไบวาเลนต์) เพราะมีหลักฐานบ่งช้ีว่า หากใช้สายพันธ์ุเดิมฉีดกระตุ้นซ้ำ ๆ จะทำให้การสร้างแอนติบอดีของ
เม็ดเลือดขาวต่อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ไปเล็กน้อยลดประสิทธิภาพลง จึงควรใช้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เท่านั้นในการ
ผลิตวัคซีนในอนาคต 
     2. กลุ่มนักการเมืองติดเชื้อเป็นเร่ืองปกติ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot 
     - นพ.จักรรัฐ พิทยาวงค์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิ
เดตนายกฯ ติดเชื้อโควิด 19 รอบที่ 3 ว่า การติดเชื้อของกลุ่มบรรดานักการเมืองเป็นเรื่องปกติ เพราะกิจกรรมแน่น เดินสาย
ขอบคุณประชาชน ซึ่งการฉีดวัคซีนไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ แต่ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิต ดังนั้น หากรู้ ว่าไปทำกิจกรรม
เสี่ยงก็ควรมีการป้องกันตนเอง ย้ำหากรับวัคซีนนานเกิน 3 เดือนถือว่ามีความเสี่ยง ทั้งนี้ วัคซีนท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันแม้เป็นไบวา
เรนท์ 2 สายพันธุ์ แต่ยังเป็นไวรัสตัวเดิมทำให้การป้องกันได้น้อย แต่ประสิทธิภาพลดการป่วยหนักยังคงมีถึง 70% 
 
 
 
 
 
 

- 

ประจำวันที่ 
23 มิถุนายน 2566 
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          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
     1.นโยบายกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลกึ, 
เดลินิวส์, ผจก. การเงินธนาคาร, บ้านเมือง, nation, isranews, newtv, voicetv, ch7, mtoday, hfocus, thebetter, 
thethaiger, thestandard, thereporters, thebangkokinsight, sondhitalk, news1live) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึง ทิศทางของรัฐบาลใหม่ที่อาจนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพตดิว่า 
การจะเอาเข้าหรือเอาออกจากความเป็นยาเสพติด ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้เลย ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน  
มีคณะนักวิชาการ คกก.ทางวิชาการ และคณะกรรมการ ป.ป.ส. รวมถึงรัฐมนตรีท่านใหม่ อาจยังไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่
ผู้ประกอบการพัฒนา ควรได้เห็นข้อมูลจากคลินิกกัญชาจาก รพ. ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือไปเยี่ยม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยกัญชา จะเห็นการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ แล้วค่อยมาประมวล ซึ่งตนเข้ามาเป็น
รมต. ไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วปลดล็อกกัญชาตามที่หาเสียงได้เลย แต่ใช้เวลาเข้าปีที่ 3 เพราะรมต.ไม่มีอำนาจปลดล็อกกัญชา  
แต่เป็นข้ันตอนตามกฎหมาย พร้อมยืนยันกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark 
     - เพจ Dr. Dark โพสต์ ยังมี รพ.ไหน ง่ีเง่าบังคับ KPI กัญชาอยู่อีกมั้ย 
     2.ประกาศหลักเกณฑ์ขายอาหารปรุงสำเร็จใส่กัญชา/ไม่ใส่กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ 
     - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ
ของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566 ซึ่งในข้อ 7 ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบกิจการ
จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่มีการนำกัญชาหรือกัญชงที่ใช้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มาใช้เป็นส่วนประกอบใน
การทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ 1.แสดงข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่าย
อาหารที่มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 2.แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชาหรือกัญ
ช ง  เ ป ็ น ส ่ วน ป ร ะก อบ ใน อา หา รปร ะ เภทป ร ุ ง ส ำ เ ร ็ จ ท ั ้ ง หมด  แ ล ะ  3 . แ ส ด ง ข ้ อ แน ะน ำค ว ามปลอดภั ย 
ในการบริโภคอาหารที ่ม ีก ัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ โดยมีผลบังคับใช้เมื ่อพ้นสามสิบวันนับแต่ว ันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา     

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล คร้ังท่ี1 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.  ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล ครั ้งที่1 
ปีงบประมาณ 2566 ติดตามความคืบหน้าระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศและระบบคลาวดก์ลาง 
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพด้วยมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไร้รอยต่อ พร้อม
แต่งตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล 

 

สธ. เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ คร้ังท่ี 20 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, ข่าว
สด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, bangkokbiznews, ทีวีช่อง 7, NBT, hfocus, thailandplus) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นพ.โอภาส ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย” 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.66 หวังฟื้นเศรษฐกิจในระบบสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยคาดว่าปี 
70 จะเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ล้านบาท   

 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังท่ี 31 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ,มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,มติชน) 
    -นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงฯ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญ
ฉลาด เพื่อสุขภาพท่ีดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง" โดยมีวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ นิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การนำเสนอผลงานและประกวดผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการสง่ผลงานท้ัง
การนำเสนอด้วยวาจา และโปสเตอร์ ท้ังสิ้น 214 เรื่อง เป็นการนำเสนอด้วยวาจา 39 เรื่อง และโปสเตอร์ 175 เรื่อง ใน 4 สาขา 
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ได้แก่ สาขา Current Research and Innovation on Diseases สาขา Current Research and Innovation on Consumer 
Protection ส า ข า  Risk Assessment and Health Threat Warning แ ล ะ ส าข า  Medical Science for Strengthening 
Quality and Safety 
นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews ,Hfocus ,thailandplus) 
    -   นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. กล่าวว่า ได้รับ
มอบหมายจาก ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “นโยบายการพัฒนาผู้บริหารด้านเภสัชกรรมในกระทรวง
สาธารณสุข” มีกรอบแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ ยึดการเป็นคนดี คิดเป็น และคิดค้นหาคำตอบ  เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและมุ่งเป้าแสวงหาความสำเร็จร่วมกัน เมื่อพบปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ควรป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในระดับนโยบายและเชิงพื้นที่ 

 

แอปพลิเคชัน “SMART อสม.” 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, thailandplus, thebangkokinsight) 
    - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรมภาครัฐ Startup x Innovation 
Thailand Expo 2023 พร้อมชูแอปพลิเคชัน SMART อสม. เป็นนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเด่น ในการส่งเสริมทักษะ และ
ยกระดับ อสม.ทั่วไทย สู่การเป็นสมาร์ท อสม. ท่ีมีความรอบรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และสุขภาพ 

 

การลักลอบนำเข้าเพ่ือจำหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ทีวีช่อง 7, thailandplus) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ สน.โคกคราม หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำเข้า
เพื่อจำหน่าย เตือนเยาวชนอย่าหลงเชื่อโฆษณา เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

 

กรมการแพทย์แนะวิธีเลี่ยง “มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, สยามรัฐ, มติชน, เนชั่น, แนวหน้า, ผจก., มติชน, สวพ.91, สยามรัฐ, 
MCOT NEWS FM 100.5, prd, thaipbs, thereporters, thansettakij, topnews, newtv, ทีวีช่อง 7, thecoverage) 
    - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ 
ในหลายประเทศท่ัวโลก และเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในคนไทย มีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นทุกปี พบมากเป็นอันดับ 3 ใน
เพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง แนะเลี่ยงอาหารไขมันสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารจากน้ำมันทอดซำ้ 
และเนื้อสัตว์แปรรูป ผู้ที่มีอายุ 50 ปีข้ึนไปควรรับการตรวจคัดกรอง โดยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระปีละครั้ง   

 

กรมอนามัย หนุนเด็กไทยกระโดดเชือก ลดเนือยนิ่ง 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, hfocus) 
    - นพ.อรรถพล รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน เปิดตัวการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ด้วยการกระโดดเชือก โดยผลการสำรวจพบว่า เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 16.1 มี
พฤติกรรมเนือยนิ่งสูง ประกอบกับการบริโภคอาหารเกินความต้องการและนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รวมถึงภาวะเตี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้เด็กไทยเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพ กรมอนามัยจึงนำการกระโดดเชือกเข้ามาส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับการรับประทานอาหารและการนอนหลับที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างภูมิคุ้มกัน มีร่างกาย
แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง เกง่ ดี มีความคิดดี ความรู้ดี ก้าวสู่การเป็นเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพ   

 

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus) 
    - ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยจัดเสวนาวิชาการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทย
สู่ความเป็นเลิศ (One School One Anamai Teacher For Smart Citizen) ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (เมือง พลเมือง อัจฉริยะ : Smart city Smart citizen) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ 
คอนเวนชัน กทม. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย และแนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุด โดยเสริมสร้างเด็กไทยให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมในการเป็นกำลัง
สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป 
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รพ.กำแพงเพชรเปิด “หอผู้ป่วยรักษ์จิตต์” 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
   -  พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธี
เปิดหอผู้ป่วยรักษ์จิตต์ เพื ่อรองรับการบำบัดรักษาผู ้ป่วยจิตเวช จำนวน 8 เตียง เป็นผู้ป่วยชาย 4 เตียง หญิง 2 เตียง  
และห้องแยกจำกัดพฤติกรรม 2 เตียง เป็นไปตามนโยบายเพิ่มการเขา้ถึงบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการก่อความรุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบเครือข่ายการส่งต่อ ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย  ทั ้งนี ้ รพ.กำแพงเพชรมีผู ้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
รับบริการเฉลี่ยวันละ 40 - 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมจากการใช้สุราและสารเสพติด 

 

เตือนระวังเห็ดพิษ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, Nationonline, onenews31, กรมประชาสัมพันธ์) 
    -  นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษในเขตสุขภาพที่ 
9 แล้ว 23 ราย แนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แนะประชาชน ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยเลือกวัตถุดบิ
ที่สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรนำมาประกอบอาหาร 
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลอืแร่
เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว 

 

การยกระดับบริการสุขภาพดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) 
    -   ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดบริการสุขภาพนวัตกรรมรูปแบบ
ใหม่ในพื้นที่ห่างไกล รพ.แม่ตื ่น จ.เชียงใหม่ ซึ ่งเป็นการให้บริการสุขภาพที่เข้าสู่ชุมชน มุ่งเน้นให้บริการทางด้านสุขภาพ 
แก่ประชาชนทั้งเจ็บป่วยและยังไม่เจ็บป่วย การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และงานสุขภาพชุมชน โดยเน้นการทำงานเชิงรุกและการ
ดูแลรักษาความเจ็บป่วยอย่างบูรณาการสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

 

รัฐบาลเห็นชอบเร่งแก้ปัญหาแพทย์ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผจก., 
topnews, thebangkokinsight, thecoverage, moneyandbanking, INN) 
    - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์  
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นมาก มาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ประมวล
กฎหมายยาเสพติด ที่กำหนดให้การบำบัดดูแลผู้ติดยาเสพติดเป็นบทบาทหน้าท่ีหลักของ สธ. คาดการณ์มีมากถึง 1 ล้านคน การ
ถ่ายโอน รพ.สต. ที่พบปัญหาบางแห่งยังไม่สามารถจัดบริการตามที่ประชาชนคาดหวังได้ ทำให้ประชาชนกลับมารับบริการที่ รพ.
ในสังกัด สธ.มากขึ้น ขณะนี้ สธ.-ก.พ. หารือร่วมกัน และที่ประชุมมติเห็นชอบ 5 ข้อ อาทิ เพิ่มแพทย์อีก 10,929 คน ภายในปี 
2569 เพิ่มตำแหน่งเป็น 35,578 ตำแหน่ง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     - นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร สมาชิกสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เผยมีข้อสรุปร่วมถึงทางออกเรื่องภาระงานของบุคลากร สธ.  
ภาครัฐควรเพิ่มเงินเดือนขึ้นไปเรื่อย ๆ เพิ่มระบบธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคอื่นมีส่วนร่วมประชุมตัดสินใจข้อเสนอ
หรือนโยบายของระดับบริหาร สะท้อนข้อเสนอของกันและกัน 

 

การจัดสรร ขรก.-บรรจุโควิดรอบ 2-ค่าตอบแทน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     - นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 
และรมว.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เพื ่อติดตามความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพ 5 ประเด็น  
ทั้งไทม์ไลน์การเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ “นักสาธารณสุข” กรอบอัตราข้าราชการใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มตกค้าง และบรรจุ ขรก.โควิด
รอบสอง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ พตส.นักสาธารณสุข ฯลฯ ขอให้ สธ. กองทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย กองนโยบายและ
แผน สำนักงานปลัด สธ. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข 
(ประเทศไทย) ทราบ 

 

ถ่ายโอน รพ.สต. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    -นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขฯ กล่าวว่า รพ.สต.บางแห่งทีถ่่ายโอนไม่สามารถดูแลประชาชน สาเหตุขาด
การทดแทนบุคลากรและทำหัตถการไม่ได้ เพราะมีเรื่องประกอบวิชาชีพ พบปัญหามากในจังหวัด เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู ฯลฯ ในการถ่ายโอนรอบสองในวันที่ 1 ต.ค. 2566 ขอให้พิจารณาความพร้อมของ อบจ.ให้ถี่ถ้วน  
ท้องถิ่นต้องจัดบุคลากรวิชาชีพให้พร้อม เช่น พยาบาลทีก่ำลังขาดแคลน รวมถึง สธ.ก็ต้องดูแลบุคลากรที่คงอยู่กับสธ.ให้มากขึ้น 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

เพราะส่วนหนึ่งที ่ถ่ายโอนต้องการความก้าวหน้ามากขึ ้น  ซึ ่งเท่าที ่ทราบมีรพ.สต.ขอถ่ายโอนประมาณ1,000 กว่าแห่ง  
แต่เริ่มมีบุคลากรที่ไม่เชื่อมั่นและเปลี่ยนใจไม่ถ่ายโอน แจ้งประสงค์ไปที่สสจ.เป็นหลักร้อยคน อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนผู้ขอ
ยกเลิก  
WHO ยกไทยผู้นำคุมยาสูบระดับโลก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ,ไทยโพสต์) 
    -  ดร.เอเดรียนา บลังโก มาร์กิโซ หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
กล่าวว่า  สถานการณ์การบริโภคยาสูบท่ัวโลกทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุการป่วยและตายที่ต้องให้ความสำคัญ
เป็นอันดับต้น เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดย จึงเดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประเมินความจำเป็นในการดำเนินการ
และยกระดับการดำเนินการให้สอดคล้องตามกรอบอนุสัญญาฯ  ทั้งการทบทวนกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
ควบคุมยาสูบของไทย โดยเฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้นำในการควบคุม
ยาสูบทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก และขอสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่คงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ทุกชนิด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า และควรให้
ความสำคัญถึงการป้องกันการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ตามแนวปฏิบัติข้อ 5.3 ของกรอบอนุสัญญาฯ 

 

 


